
sþ. 105. Fyrirspurn [95. mál]
til dómsmálaráðherra um rannsókn og úrslit vímuefnamála.

Frá Kristínu S. Kvaran.

1. Hefur ríkisstjórnin í hyggju að rýmka heimildir til rannsóknar vímuefnamála?
2. Hefur svokölluðum sáttamálum (þ.e. að málum ljúki með sektum) vegna vímuefna

fækkað?


